





สรุปข่าว สร.

ประจำวัน
24 สิงหาคม 2566



ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p> โรคฝีดาษวานร</p> <p>รายงานสถานการณ์</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน เว็บไซต์ (มติชน, ผู้จัดการ, ข่าวสด)</p> <p>- นพ.จักรรัฐ พิทยาวงศ์อานนท์ ผอ.กองระบาดวิทยา เผยปัจจุบันผู้ติดเชื้อโรคฝีดาษวานรเพิ่มสูงขึ้น ส่วนใหญ่มีพฤติกรรมทางเพศที่มาจาก การนัดพบกันผ่านแอปพลิเคชันนัดพบ/หาคู่ จึงอาจเสี่ยงติดเชื้อจากการมีเพศสัมพันธ์กับคนที่ไม่รู้จักกัน และเมื่อพบผู้ติดเชื้อรายใดรายหนึ่งก็ไม่สามารถติดตามผู้สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยได้ เพราะเมื่อเสร็จสิ้นกิจกรรมก็จะยกเลิกบัญชีผู้ใช้งาน ทำให้การสอบสวนโรคทำได้ยากขึ้น ดังนั้นแอปฯ ควรจะให้ตรวจสอบย้อนกลับได้ เพื่อประโยชน์ต่อการสอบสวนโรค</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : (ผู้จัดการ, กรมประชาสัมพันธ์)</p> <p>- ดร.ทรงยศ คำชัย หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สสจ.เชียงใหม่ รายงาน จ.เชียงใหม่ พบผู้ป่วยฝีดาษวานรเพิ่ม 2 ราย รายแรกเป็นชายรักชาย มีความเสี่ยงกับชายแปลกหน้าที่ต่างประเทศ ส่วนอีกรายเป็นนักท่องเที่ยวจากต่างจังหวัด มีความเสี่ยงกับชายแปลกหน้า และเกิดอาการที่ จ.เชียงใหม่ พร้อมขอให้ประชาชนเฝ้าระวังและป้องกันตนเองหากสัมผัสกลุ่มเสี่ยง หรือมีไข้ มีตุ่มแดง ให้รีบเข้ารับการรักษาได้ที่ รพ.ทุกแห่งในจ.เชียงใหม่ ซึ่งมีความพร้อมอยู่แล้ว</p>	
<p> ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ</p> <p>แต่งตั้ง รมว.สร.คนใหม่</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ผจก.รายวัน 360 องศา, ข่าวสด) เว็บไซต์ (คมชัดลึก, แนวหน้า, ไทยโพสต์, ประชาชาติ, ch3plus, hfocus, ch7, mcot)</p> <p>- นายคัมภีร์ ดิษฐากรณ์ โฆษกประธานสภาผู้แทนราษฎร แถลงว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงโปรดเกล้าฯ นายเศรษฐา ทวีสิน เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่ 30 เรียบร้อยแล้ว</p> <p>- คนในแวดวงสาธารณสุขจับตามองและรอคูลุ้นว่า ใครจะมาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขคนใหม่ รวมทั้งจะมีรัฐมนตรีช่วยว่าการจากพรรคไหน เนื่องจากไพบูลย์ธรรมมีออกมาไม่ขาดสาย สลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนตลอด ซึ่งเดิมช่วงแรกของการจัดตั้งรัฐบาลพรรคเพื่อไทยนั้น ทางพรรคภูมิใจไทยได้เสนอ รมว.สร.คนเดิม แต่ไม่ลงตัว เนื่องจากมี 2 พรรคเข้าร่วม คือ พรรคพลังประชารัฐ และพรรครวมไทยสร้างชาติเข้ามา จึงต้องปรับโควตารัฐมนตรีใหม่อีกครั้ง ล่าสุดโควตา สร. จึงกลับไปอยู่ที่พรรคเพื่อไทย ส่วนจะเป็น นพ.ชลน่านหรือไม่ ยังต้องรอดูติดตาม ส่วน รมช.สร.อาจเป็นพรรคภูมิใจไทย หากตกลงกันได้ก็อาจเสนอรายชื่อยังสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีภายใน 25 สิงหาคมนี้</p> <p>- ส่วนของผู้บริหาร สร. หลายท่าน ยังรอลุ้นเช่นกัน เพราะยังไม่มีกรรมการแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูง แทนรองปลัด ผู้ตรวจราชการฯ และอธิบดีที่จะเกษียณอายุราชการรวม 8 คน ในเดือนก.ย.นี้ มีความเป็นไปได้ว่า โฉมอาจมีการปรับเปลี่ยนจากเดิมเล็กน้อย เพราะเดิมต้องมีการแต่งตั้งอธิบดีกรมควบคุมโรค กรมอนามัย กรมวิทย์ฯ และ ออย. ส่วนจะสลับโยกย้ายอธิบดีกรมหลัก ๆ ที่ยังไม่เกษียณ ทั้งกรมการแพทย์ กรมสุขภาพจิต กรม สบส. อาจมีการปรับเปลี่ยน ซึ่งต้องรอ ครม.ชุดใหม่ รัฐมนตรีคนใหม่ต่อไป</p>	
<p>บรรจุ ขรก.โควิด รอบ 2</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ hfocus</p> <p>- นายวรวิญญู พรหมเพ็ญ นักวิชาการสาธารณสุข หนึ่งในผู้ปฏิบัติงานโควิดที่พลาดการบรรจุรอบแรก ให้สัมภาษณ์ว่า ตอนนี้ทางกลุ่มไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรต่อ เพราะจากการติดตามข่าวทราบเพียงว่า การบรรจุ ขรก.โควิดรอบสองยังไม่ยกเลิก และทาง ก.พ. ย้ำว่าให้ สร.จัดสรรตำแหน่งภายในก่อน จึงจะมาพิจารณาตัวเลขรอบสอง ปัญหาคือ ไม่รู้ไหมไลน์ของ สร. ว่าจัดสรรถึงเมื่อไหร่แล้ว ได้กี่ตำแหน่ง และจะมีแนวโน้มของการบรรจุรอบสองอีกหรือไม่ ขอให้ผู้บริหารแจ้งไหมไลน์ด้วย</p> <p>- น.ส.ธีรานันท์ จันทรมานนท์ ฝ่ายประชาสัมพันธ์สมาคมเวชสถิติแห่งประเทศไทย ให้ข้อมูลว่า ขณะนี้เจ้าพนักงานเวชสถิติในแต่ละจังหวัดได้มีการประสานหารือร่วมกับ นพ.สสจ. ในการจัดสรรตำแหน่งว่างภายในจังหวัดนั้น ๆ</p>	
<p>เตรียมดำเนินการทางกฎหมายฯ กับ สส.พิษณุโลก โพสต์ภาพคราฟท์เบียร์</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. มติชน เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, สวพ.91, ข่าวสด, มติชน)</p> <p>- นพ.นิพนธ์ ชินานนท์เวช ผอ.สำนักงานคกก.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กล่าวถึงกรณีการดำเนินการทางกฎหมายกับ นายปดิพัทธ์ สันติภาดา รองประธานสภาฯ คนที่ 1 และ ส.ส.พิษณุโลก โพสต์ภาพและข้อความสนับสนุนคราฟท์เบียร์ ในโซเชียลมีเดียซึ่งเข้าข่ายผิดกฎหมาย ว่า สสจ.พิษณุโลก จะเป็นผู้ดำเนินการทางกฎหมายตามพ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 ตามที่ได้รับมอบอำนาจจากกรม คร. เนื่องจากมีการร้องเรียนต่อทางจังหวัดด้วย ส่วนกรณี นพ.พรรค</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>ก้าวไกล หาเสียงโดยพูดถึงสุราพื้นบ้าน อยู่ระหว่างการตีความว่าเข้าข่ายการกระทำผิดหรือไม่ เพราะกรณีนี้ไม่ได้เห็นตราสินค้า เบื้องต้นมอบหน่วยงานรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติม เพื่อให้มีความชัดเจนว่าเข้าข่ายความผิดตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องหรือไม่ จึงอาจมีขั้นตอนเรื่องเวลา แต่ระยะเวลาที่เกี่ยวข้องถ้าพิจารณาอายุความเกิน 5 ปี</p>	
<p>สธ.และกรมราชทัณฑ์ ทำMOUร่วมดูแลผู้ต้องขังป่วย สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผจก., มติชน, mcot) - นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า สธ. เคยลงนาม MOU กับกรมราชทัณฑ์เรื่องการดูแลนักโทษ/ ผู้ต้องขังในเรือนจำที่เจ็บป่วย ซึ่ง รพ.ราชทัณฑ์บางแห่งมีแต่พยาบาล ถ้าหากเกิดเคสขึ้นก็จะต้องส่งต่อมาที่ รพ. โดยตรงตามคำสั่งสัญญา MOU เช่น รพ.สงขลา จะมีวรรคราชทัณฑ์โดยเฉพาะ ส่งจนท.ราชทัณฑ์มาดูแลคนไข้ผู้ต้องขังร่วมกับแพทย์และพยาบาลใน รพ. ทั้งนี้ กรณีผู้ป่วยในเรือนจำสามารถเลือก รพ. ในการรักษาได้หรือไม่ ตนไม่ทราบเพราะการดูแลของ รพ. เป็นฝ่ายรับผู้ป่วย การส่งผู้ป่วยมาเป็นหน้าที่ของกรมราชทัณฑ์</p>	-
<p>สธ.เชื่อมศูนย์กลางข้อมูลการเงิน สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (กรุงเทพธุรกิจ, ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (มติชน, ผจก., บ้านเมือง, hfocus, fm91bkk) - นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัด สธ. ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือดำเนินการศูนย์กลางข้อมูลด้านการเงิน (Financial Data Hub) กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ บมจ. อินเทอร์เน็ตประเทศไทย ตามมาตรการและแนวปฏิบัติธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ เพิ่มประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์ของข้อมูลในการนำไปวิเคราะห์เพื่อวางแผนและกำหนดนโยบายได้ชัดเจน ตรงตามเป้าหมาย ประชาชนมีข้อมูลทางด้านสุขภาพที่มีมาตรฐานและเชื่อมต่อกับหน่วยต่างๆ ได้อย่างปลอดภัย</p>	-
<p>งานประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan Sharing) สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, ผจก., บ้านเมือง, newtv) - นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัด สธ. เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan Sharing) ประจำปีงบประมาณ 2566 ภายใต้แนวคิด “The 2nd Decade of enhancing healthcare Services for health security: ทศวรรษที่ 2 ยกระดับศักยภาพบริการ สุขความมั่นคงด้านสุขภาพ” โดยกองบริหารการสาธารณสุข ร่วมกับ กรมการแพทย์ พร้อมจัดนิทรรศการและประกวดผลงานวิชาการและนวัตกรรมดีเด่น 19 สาขา วันที่ 24 - 25 ส.ค 66 ณ ศูนย์การประชุมอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี</p>	-
<p>อย.พร้อมสนับสนุนการใช้สารไมทราไจนีนในพืชกระท่อม สื่อที่นำเสนอ : (สื่อเพิ่ม)เว็บไซต์ (FBสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 กรมประชาสัมพันธ์, Radio-สวท., ทวีช่อง 5, opt-news) - ภก.เลิศชาย เลิศวุฒิ รองเลขาธิการ อย. กล่าวว่า อย. ได้จัดทำคำแนะนำการพัฒนาและขออนุญาต ผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสุขภาพน้ำใบกระท่อม โดยกำหนดให้มีปริมาณสารไมทราไจนีนที่ได้รับไม่เกิน 0.2 มิลลิกรัมต่อวัน ซึ่งตัวเลขดังกล่าวมาจากการศึกษาความเป็นพิษเรื้อรังในสัตว์ทดลอง และนำมาคำนวณจนได้ขนาดสูงสุดที่สามารถบริโภคได้ในแต่ละวันโดยไม่เกิดอันตรายต่อร่างกายของคนปกติทั่วไป แต่หากผู้ผลิตอาหารต้องการเพิ่มปริมาณการใช้เกินกว่า 0.2 มิลลิกรัมต่อวัน ต้องประเมินความปลอดภัยของอาหารก่อน ทั้งนี้ เพื่อความปลอดภัยในการบริโภคอาหารที่มีส่วนผสมของพืชกระท่อม ผู้มีอายุต่ำกว่า 18 ปี สตรีมีครรภ์ สตรีให้นมบุตร ไม่ควรรับประทาน ไม่ควรรับประทานติดต่อกันเกิน 7 วัน และควรเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่ได้รับอนุญาตถูกต้องจาก อย.</p>	-
<p>อย.เตือนห้ามฉีดเครื่องสำอางในขวดรูปแบบยาฉีด สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ข่าวสด เว็บไซต์ (กรมประชาสัมพันธ์, มติชน, ผจก., ประชาชาติธุรกิจ, ข่าวสด, newtv, Radio-สวท., fm91bkk) - ภก.วีระชัย นลวชัย รองเลขาธิการ อย. กล่าวถึงกรณีที่ยอ. พบการโฆษณาและรีวิวในเว็บไซต์มีการนำเครื่องสำอางในขวดรูปแบบยาฉีด (แอมพูล/ไวอัล) ฉีดเข้าร่างกายหรือใช้ร่วมกับเครื่องมือแพทย์อื่น ๆ ในการผลัดสารเข้าสู่ผิวหนังเพื่อความสวยงาม โดยอ้างว่าผลิตภัณฑ์นั้นผ่าน อย. ว่า ผลิตภัณฑ์ที่จัดแจ้งเป็นเครื่องสำอางจะไม่มีประเมินความปลอดภัยจากการใช้กรณีนำไปฉีดหรือใช้ร่วมกับเครื่องมือแพทย์ เนื่องจากเครื่องสำอางจะใช้ภายนอก ดังนั้น หากนำไปใช้ฉีดวิธีหรือฉีดวัตถุประสงค์อาจเกิดอันตรายต่อผู้ใช้ได้ ที่ผ่านมามี อย. ได้มีการเพิกถอนใบรับจดแจ้งเครื่องสำอางที่พบว่ามีการนำไปใช้ฉีดแล้วจำนวน 3 ฉบับ ดำเนินคดีผู้โฆษณา 12 ราย เตือนทั้งผู้ให้บริการและผู้รับบริการในคลินิกเสริมความงาม รพ. ให้ตรวจสอบฉลากและพิจารณาการใช้ผลิตภัณฑ์ในรูปแบบแอมพูล/ไวอัลอย่างละเอียด</p>	-
<p>Global Boiling สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ, มติชน, สยามรัฐ) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, มติชน, ศูนย์ข่าวแปซิฟิก, MCOT NEWS FM 100.5, สำนักข่าวไทย, แนวหน้า, ประชาชาติธุรกิจ, สยามรัฐ, ผจก., thansettakij, thaipbs, ch7, thebangkokinsight, tnn, pptv, changmainews, thebetter, nation) - นพ.สุรธรรมชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า องค์การสหประชาชาติ (United Nations: UN) ได้แจ้งถึงการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) โดยชี้ว่ายุคโลกร้อน (Global Warming) ลึกลง และยุคโลกเดือด</p>	-

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>(Global Boiling) เริ่มขึ้นแล้ว ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดภัยพิบัติต่างๆ เช่น ไฟไหม้ป่า ภัยแล้ง น้ำท่วมฉับพลันเพิ่มขึ้น รวมถึงผลกระทบต่อสุขภาพ สำหรับประเทศไทยพบว่าในปี 66 มีแนวโน้มอุณหภูมิเฉลี่ยสูงสุดเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา 1.5 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 44.6 องศา ที่ จ.ตาก เมื่อเดือน เม.ย. แนวโน้มรุนแรงต่อเนื่องถึงเดือน เม.ย.67 จากปรากฏการณ์เอลนีโญ นอกจากนี้ ยังคาดการณ์ว่าประเทศไทยจะมีผู้สูงอายุเสียชีวิตจากความร้อน 14,000 รายภายในปี 2623 หรือในอีก 57 ปีข้างหน้า และประชาชนและกลุ่มเสี่ยงปรับตัวลดความเสี่ยงต่อสุขภาพ</p>	
<p>การพัฒนางานส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ สื่อที่นำเสนอ : นสพ.แนวหน้า เว็บไซต์ (แนวหน้า, FBกรมประชาสัมพันธ์) - นพ.อรรถพล แก้วสัมฤทธิ์ รองอธิบดีกรมอนามัย เผยกรมอนามัยร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงการพัฒนางานส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการกับภาคีเครือข่าย ได้แก่ กรมควบคุมโรค กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข และกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ก.พัฒนาสังคมฯ เพื่อให้คนพิการมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี ดำรงชีวิตได้อย่างอิสระเต็มศักยภาพ และอยู่ร่วมในสังคมได้อย่างปกติสุข</p>	-
<p>อบรมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายเฝ้าระวังสถานพยาบาล สื่อที่นำเสนอ : นสพ. สยามรัฐ เว็บไซต์ (สยามรัฐ, มติชน, thecoverage, thebangkokinsight) - ทพ.อาคม ประดิษฐสุวรรณ รองอธิบดีกรม สบส. เป็นประธานเปิดการอบรมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายเฝ้าระวังสถานพยาบาล เสริมองค์ความรู้ให้กับเครือข่ายภาคประชาชน และอสส. ในเขตกรุงเทพฯ ร่วมเป็นหู เป็นตา เฝ้าระวังการกระทำผิดกฎหมายของสถานพยาบาล ชักตติคลินิกเถื่อน หมอเถื่อน ให้ประชาชนได้รับบริการสุขภาพที่ปลอดภัย</p>	-
<p>มะเร็งต่อมลูกหมาก สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผจก, ข่าวสด, thereporters, fm91bkk, thansettakij) - นพ.วีรวุฒิ อิมสำราญ รองอธิบดีกรมการแพทย์ เผยผู้ชายควรเฝ้าระวังมะเร็งต่อมลูกหมาก เมื่อมีภาวะที่ผิดปกติเกิดขึ้น ควรรีบปรึกษาแพทย์ หากตรวจพบได้เร็ว มีโอกาสรักษาหายและสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติ</p>	-
<p>ข่าวปลอม สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (antifakenewscenter) - รพ.ราชวิถี เผย หน้าแดงง่าย ลื่นแข็งพูดไม่ทันความคิด บ่งบอกตับใช้งานหนัก น้ำเลี้ยงหัวใจโดนเผาจนไขมันอุดตัน เป็นข้อมูลเท็จ ข้อความที่นำเสนอไม่ได้เป็นสาเหตุของโรคตับ อีกทั้งน้ำเลี้ยงหัวใจที่กล่าวถึงก็ไม่พบว่ามีจริงตามข้อมูลทางการแพทย์แผนปัจจุบัน</p>	-
<p>ประชุมป้องกันโรคติดต่อตามแนวชายแดน สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (Ch7, กรมประชาสัมพันธ์) - ผู้ตรวจราชการ สธ. เขตสุขภาพที่ 12 ทีมเจ้าหน้าที่สาธารณสุข 5 จ.ชายแดนภาคใต้ เป็นเจ้าภาพเปิดเวทีประชุมความร่วมมือสาธารณสุขชายแดนไทย-มาเลเซีย ครั้งที่ 33 กับทีมสาธารณสุขรัฐมาเลเซียหารือในการร่วมมือป้องกันโรคติดต่อโรคระบาด และการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยโรคติดต่อที่มีการประสานข้อมูลทั้ง 2 ประเทศ โดยเฉพาะโรคติดต่อเชื้อฝีดาษวานรที่ระบาดอยู่ขณะนี้</p>	-
<p>มิถุนาชีพปลอมเป็นญาติผู้ป่วย ขโมยเงินแพทย์รพ.ขอนแก่น สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผจก., ch7) - พญ.สุพัตรา สมจิตต์ รพ.ขอนแก่น กล่าวถึง เหตุการณ์หญิง อายุประมาณ 50 ปี ปลอมเป็นญาติผู้ป่วย แอบเข้าห้องพักแพทย์ ที่ชั้น 6 อาคารคุณากรปิยะชาติ ศูนย์หัวใจ รพ.ขอนแก่น ขโมยกระเป๋าเงินได้เงินสดประมาณ 15,000 บาท จึงรายงานให้ ผอ.รพ.ขอนแก่นทราบ และแจ้งความที่สภ.เมืองขอนแก่นให้สืบสวนจับกุมคนร้ายมาดำเนินคดีตามกฎหมาย โดยหลังเกิดเหตุ นำคลิปปาจากวงจรปิดไปเผยแพร่ในโซเชียลเพื่อเตือนภัย และมีแพทย์จากรพ.ในพื้นที่จ.บุรีรัมย์ สระบุรี และนครราชสีมา คอมเมนต์ว่าหญิงรายเดียวกัน ผังตัวเป็นญาติผู้ป่วยเข้าไปลักทรัพย์ของบุคลากรทางการแพทย์ในรพ.มาแล้วหลายแห่ง ทั้งนี้ อยากให้ รพ.มีมาตรการรักษาความปลอดภัยให้มากกว่านี้ โดยใช้ศัลยกรรมเข้าพื้นที่ประตู เพื่อเข้าในบริเวณที่ทำงาน และควรมีล็อกเกอร์ส่วนตัว เพื่อเก็บทรัพย์สินน่าจะช่วยป้องกันเหตุได้</p>	-